

## มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -	- ไม่มี -
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -	- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) วิทยาลัยชุมชนราธิวาส	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ให้วิทยาลัยชุมชนราธิวาสนำเสนอขอเสนอแนะไปแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัย ชุมชนต่อไป
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแก้ไขปรับปรุงทุกหลักสูตร ให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ของสภาวิชาการต่อไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่นๆ</p> <p>วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาวิชาการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ และกำหนดวันประชุมสภาวิชาการสถาบัน วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัย ชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม</p>
<p>นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ นางสาวสุธิมา เทียนงาม ผู้จัดทำมติย่อการประชุม</p>	<p>นายชาญวิทย์ โตรณะคุณ ผู้ตรวจย่อการประชุม</p>